

Hỗ trợ Tự Kinh doanh của Lực lượng lao động Úc có thể giúp quý vị bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ như thế nào



1



Tôi có một ý tưởng kinh doanh và cần thêm thông tin về việc bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ.

2

Tìm kiếm thêm thông tin:



Trang mạng của Lực lượng lao động Úc

workforceaustralia.gov.au/individuals/training/activities/self-employment-assistance



Nguồn tài nguyên dewr.gov.au

dewr.gov.au/resources/self-employment-assistance



Tìm Nhà cung cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh gần quý vị nhất

workforceaustralia.gov.au/individuals/coaching/providers/



Dịch vụ Dịch thuật nếu cần

workforceaustralia.gov.au/individuals/coaching/how-to/translation

3



Nói về ý tưởng kinh doanh của quý vị với Nhà cung cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh và tìm hiểu xem ý tưởng kinh doanh của quý vị **có hội đủ điều kiện** hay không.

4

Thảo luận về các dịch vụ mà Nhà cung cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh có thể cung cấp để trợ giúp doanh nghiệp của quý vị, bao gồm:

- ✓ Khám phá các Hội thảo về việc Tự kinh doanh
- ✓ Phát triển Kế hoạch Kinh doanh
- ✓ Kiểm tra Tình trạng Doanh nghiệp
- ✓ Chương trình Đào tạo Doanh nghiệp Nhỏ được Công nhận
- ✓ Buổi Tư vấn Kinh doanh
- ✓ Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ

5



Khi quý vị đã sẵn sàng và nếu đủ điều kiện, hãy làm việc với Nhà cung cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh để bắt đầu công việc kinh doanh.



Bảng chú giải các Thuật ngữ



Khám phá các Hội thảo về việc Tự kinh doanh

Hội thảo giúp quý vị hiểu tự kinh doanh nghĩa là gì. Điều này bao gồm việc bắt đầu kinh doanh, kiểm tra khả năng tồn tại của doanh nghiệp và hỗ trợ để giúp quý vị quyết định xem việc tự kinh doanh có phù hợp với mình hay không.



Phát triển Kế hoạch Kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh giúp các chủ doanh nghiệp vi mô mới và hiện tại tập trung vào các bước cần thiết để giúp doanh nghiệp của họ thành công.



Chương trình Đào tạo Doanh nghiệp Nhỏ được Công nhận

Chương trình Đào tạo Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp cho quý vị những kỹ năng cần thiết để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ.



Buổi Tư vấn Kinh doanh

Các buổi Tư vấn Kinh doanh là các buổi tư vấn trực tiếp kéo dài một giờ với một cố vấn kinh doanh. Họ có thể cho quý vị lời khuyên về việc bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của riêng quý vị hoặc điều hành một doanh nghiệp hiện có. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị có thể đăng ký tối đa 2 buổi học miễn phí sau mỗi 12 tháng.



Kiểm tra Tình trạng Doanh nghiệp

Kiểm tra Tình trạng Doanh nghiệp là một buổi học trực tiếp kéo dài 3 giờ với nhà cung cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh. Họ có thể giúp quý vị đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại của quý vị như thế nào và tìm cách cải thiện nó.



Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ

Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp cho quý vị 12 tháng cố vấn và hỗ trợ cho cá nhân để giúp quý vị bắt đầu và điều hành doanh nghiệp nhỏ của mình.



Trợ cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh và Hỗ trợ Tiền thuê nhà

Trợ cấp Hỗ trợ Tự Kinh doanh là một khoản trợ cấp hỗ trợ những người tham gia đủ điều kiện trong khi họ phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Khoản trợ cấp này chỉ có thể được trả cho 39 tuần đầu tiên của thời gian người tham gia Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ. Nếu đủ điều kiện, các khoản tiền Hỗ trợ Tiền thuê nhà chỉ có thể được trả trong 26 tuần đầu tiên của thời gian người tham gia Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ.